

Số: 3057/TB-ĐHDL

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mua bảo hiểm cho sinh viên khóa D21

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế 25/2008/QH12 của Quốc hội ngày 14/11/2008 về đối tượng, mức đóng và trách nhiệm của người tham gia đóng Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Liên Bộ Y tế- Tài chính ngày 24/11/2014 và Quyết định số 1399/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ngày 22/12/2014 quy định về tổ chức thực hiện Bảo hiểm Y tế trong các trường học;

Căn cứ Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

Căn cứ Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/05/2026 quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ kế hoạch nhập học số 2838/KH-ĐHDL ngày 23/7/2026 của Trường Đại học Điện lực về việc nhập học và đón tiếp sinh viên đại học chính quy nhập học năm 2026;

Căn cứ hướng dẫn về việc nhập học số 2838/HD-ĐHDL ngày 07/8/2026 của Trường Đại học Điện lực về việc nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2026;

Căn cứ tờ trình số 26/Ttr-CTSV ngày 06/11/2024 về việc ký thừa lệnh Hiệu trưởng các văn bản hành chính của phòng CTSV.

Để thực hiện việc triển khai mua Bảo hiểm cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa D21 kịp thời, đúng quy định. Nhà trường thông báo đến sinh viên như sau:

1. Đối với Bảo hiểm thân thể (tự nguyện)

- Mức phí hệ cử nhân (4 năm) là: 325.000 đồng/ sinh viên.
- Mức phí hệ kỹ sư (4,5 năm) là: 365.000 đồng/ sinh viên.
- Số tiền đã được tạm thu khi sinh viên làm thủ tục nhập học.

Đối với trường hợp không tham gia bảo hiểm, Nhà trường sẽ hoàn trả kinh phí đã thu.

2. Đối với bảo hiểm y tế (bắt buộc)

2.1. Đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế tại Trường

- Đối tượng bắt buộc: tất cả sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Điện lực.

Trừ các trường hợp đã có thẻ BHYT thuộc một trong các đối tượng khác còn hạn sử dụng tính đến ngày 01/10/2026 (được cấp thẻ BHYT miễn phí tại địa phương hoặc các cơ quan khác; danh mục chi tiết nêu tại Phụ lục kèm theo Thông

báo). Sinh viên thuộc những trường hợp này phải photo thẻ BHYT nộp về Nhà trường cụ thể:

Thời gian: từ ngày 03/9/2026 đến ngày 18/9/2026.

Địa điểm: 126 phố Xóm, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội (trong tuần sinh hoạt công dân- sinh viên)

2.2 Quy định về mức đóng Bảo hiểm y tế của sinh viên

- Mức đóng BHYT hàng tháng của đối tượng sinh viên là 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

- Mức lương cơ sở tính từ ngày 01/7/2026 là: 2.530.000 đồng/tháng.

- Sinh viên phải đóng 50%, ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ đóng 50%.

Cụ thể: mức đóng hàng tháng: $2.530.000 \times 4,5\% = 113.850$ đồng/tháng.

NSNN hỗ trợ đóng: $113.850 \times 50\% = 56.925$ đồng/tháng.

Sinh viên đóng: $113.850 \times 50\% = 56.925$ đồng/tháng.

2.3. Mức đóng Bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa D21

- Đối với khóa D21: số tháng mua bảo hiểm là 15 tháng (từ 01/10/2026 đến 31/12/2027). Kinh phí thu là:

$56.925 \text{ đồng/tháng} \times 15 \text{ tháng} = 853.875 \text{ đồng/sinh viên.}$

- Thu theo kinh phí nhập học.

3. Tổ chức thực hiện

Phòng CTSV lập danh sách sinh viên không tham gia BHYT gửi về phòng KHTC (Đối với khóa D21 trước ngày 23/9/2026).

Phòng KHTC lập danh sách sinh viên đăng ký đã thanh toán BHYT gửi về phòng CTSV (Đối với khóa D21 trước ngày 25/9/2026).

Nhận được thông báo này đề nghị các Khoa, sinh viên khóa D21 và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Các khoa (để triển khai);
- SV các khóa D21 (để thực hiện);
- Phòng KHTC (để thực hiện);
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Đăng Cổng thông tin sinh viên;
- Lưu VT, CTSV, Hồng DTT(02).

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTSV



Phùng Thị Xuân Bình



PHỤ LỤC I

(Kèm theo thông báo số: 3057/TB-ĐHDL ngày 12 tháng 8 năm 2026)

Sinh viên thuộc diện ưu tiên khác được quy định tại Điều 12 Chương II của Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12; Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm Y tế số 46/2014/QH13.

STT	Đối tượng không tham gia BHYT đối tượng sinh viên
1	Người thuộc hộ gia đình nghèo
2	Người thuộc hộ gia đình cận nghèo
3	Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn
4	Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn
5	Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo
6	Người đang sinh sống tại xã an toàn khu
7	Thân nhân người có công với cách mạng
8	Thân nhân công an, bộ đội,
9	Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
10	Người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật
11	Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam
12	Đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên



Handwritten signature